

ABM ลุ้นผลงานปี 61 พุ่ง โภรกษคาดกำไรโต 166% เคาะเป้าราคา 2.51 บ.

โภรกษ มอง ABM ลุ้นกำไรสุทธิปี 61 พุ่ง
กระโดด 166% ตามความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวล
ทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายการใช้
พลังงานทดแทนทั่วโลก โภรกษชี้เป้า ให้ราคา
เป้าหมายสูงสุดที่ 2.51 บาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นบริษัท เอเซีย ไบโอแมส จำกัด
(มหาชน) หรือ ABM ระบุว่า ทางฝ่ายให้ราคา
เป้าหมาย ABM ที่ 2.50 บาท โดยมองว่าในปี
2561 ผลประกอบการจะเติบโตโดดเด่นจากยอด
ขายชีวมวลอัดแท่งตามความต้องการของลูกค้า
ในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ประกอบกับโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลจะเริ่มแล้วเสร็จ และปริมาณ
การขายกะลาปาล์มในต่างประเทศกลับสู่ภาวะ
ปกติ หลังได้รับผลกระทบการเร่งจำหน่ายกะลา
ปาล์มของผู้ขาย และการคาดการณ์การขึ้นภาษี
การส่งออกในประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้
จำกัด ระบุว่า ทางฝ่ายให้ราคาเป้าหมายที่ 2.51
บาท โดยมองว่าผลการดำเนินงานน่าจะผ่านจุด
ต่ำสุดในปี 2560 จากภาวะการที่ไม่ปกติของ
ฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนกะลาปาล์มในตลาด
และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อตลาดในต่าง
ประเทศ รวมถึงผลการดำเนินงานในปี 2561 จะมี
การเติบโตสูงขึ้น จากกลยุทธ์การเติบโตภายใน
จากการขยายไปยังธุรกิจต้นน้ำ ประกอบกับปัจจัย
บวกของอุตสาหกรรมสนับสนุนจากความต้องการ
ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นทั่วโลก

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทางฝ่ายให้ราคาเป้าหมาย

ที่ 2.26 บาท โดยมองว่าผลประกอบการในปี
2561 ของบริษัทจะมีการเติบโตเท่าตัว จากปี
2560 จากปริมาณการขายกะลาปาล์มทั้งในและ
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังได้รับผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ เอลนีโญ และความต้องการของลูกค้า
โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2561 ผลประกอบ
การของบริษัทจะมีกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่นเฉลี่ย
166% และให้ราคาเป้าหมาย เฉลี่ยที่ 2.42 บาท
จากความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น ที่ต้องการลดการพึ่งพิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ลง รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานชีว
มวลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี 2573

ขณะเดียวกัน โครงการลงทุนของบริษัทมี
ศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ทั้งการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิต
ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet) กำลังการผลิต
24,000 ตันต่อปี โดยการจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนกับบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตริส จำกัด
(มหาชน) หรือ FANCY ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่
49% บริเวรภาคใต้ และการจัดตั้งโรงงานผลิตไม้
สลับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Biomass
pellet) กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปีของ
ตนเองใน จ.สุราษฎร์ธานี

อีกทั้ง บริษัทมีแผนที่จะใช้โครงการเป็น
โชว์รูมสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
แสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของบริษัท
ในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ รวมถึง
การลงทุนในโครงการขยายพื้นที่เก็บรวบรวม
กะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ
กะลาปาล์ม และการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าชีวมวล
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ■